



# โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป (ปศุสัตว์) โดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพทุนการวัฒนธรรมด้วย ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

## ความนำ

ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้กำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า หรือกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยในเบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เป็น 5 ปีแรกของกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติ โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาที่จะเป็นการวางพื้นฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในระยะต่อไป เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์กับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยได้จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาสังคมไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นการพัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง

จึงสอดคล้องกับการดำเนินงานส่งเสริมการประกอบการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การส่งเสริม ล้วนเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม พยายามนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุน นำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ส่งเสริมด้านการตลาด หรือแม้แต่การสร้างความแตกต่างด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพราะปัจจุบันรูปแบบการทำธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนไป การรับมือโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น ด้านการเกษตร จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต หรือแม้แต่อุตสาหกรรมในสาขาอื่นๆ ในภูมิภาค ก็ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อแปรรูปเป็นสินค้าใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำเอาความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาค รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่มีพร้อมพร้อม นำมาผนวก รวมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จึงได้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป (ปศุสัตว์) โดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนการวัฒนธรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างรายได้เปรียบให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป(ปศุสัตว์)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

## วัตถุประสงค์

- เพื่อเกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทางการเกษตร (ปศุสัตว์) โดยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่
- เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนา

### หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

86 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลลำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

